

หัวข้อภาคนิพนธ์:โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากผึ้งของบริษัท บีโปรดักส์
อินดัสทรี จำกัด ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย

:นางสาวศมาพร จินดาประชา

รหัสนิสิต 46261245 สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ที่ปรึกษา

:อาจารย์ศุภเดช ทิมะมาน

ประเภทสารนิพนธ์

:การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศิลปศาสตรบัณฑิต

(การออกแบบบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549

บทคัดย่อ

การวิจัย โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากผึ้งของบริษัท บีโปรดักส์
อินดัสทรี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของ
บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสทรี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาดังกล่าวจะนำไปสู่แนวทางใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสทรี จำกัด โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ทำ
การเก็บข้อมูลของ บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสทรี จำกัด จำกัด โดยจากการสัมภาษณ์ จำนวน 2
คน โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วสร้างเป็นกรอบ
แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สำหรับบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสทรี
จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านบรรจุภัณฑ์ควรมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์และสามารถปกป้อง
สินค้าได้เป็นอย่างดีและเป็นการเปิดตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีคู่แข่งในเรื่องด้าน
การตลาดจึงควรเป็นอย่างไรที่จะสร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และ
สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้
2. ด้านกราฟิกควรมีที่มาที่ไปและส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเอกลักษณ์โดยการ
สร้างความโดดเด่นในการใช้สีหรือลวดลายในการออกแบบ โดยสื่อภาพลักษณ์ความเป็นมิตรของ
อาหารเสริม ที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สำหรับ บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสทรี
จำกัด เป็นการออกแบบโดยใช้แนวความคิดโดยใช้แนวคิดของการออกแบบคือ “ใกล้ชิด” โดย

ต้องการสื่อถึงการเนื่องจากครอบครัวในยุคปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่สุขภาพ อาหารเสริมจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ พกพาสะดวกเหมือน ธรรมชาติดูแลคุณและครอบครัวอยู่ใกล้ๆจึงนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบ



ประกาศคุณูปการ

ภาคินพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณพระคุณ อาจารย์สุภเดช หิมะมาน อาจารย์ที่ปรึกษาภาคินพนธ์ ที่ได้สละเวลาช่วยแนะนำในการทำภาคินพนธ์ รองศาสตราจารย์.ดร.จิระวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์ศุภรัก สุวรรณวัจน์ อาจารย์ทวีร์ศมี พรหมรัตน์ อาจารย์วิสิษฐุ จันมา อาจารย์ธีรวิฑูมิ บุญยศศักดิ์เสรี อาจารย์ลินดา อินทรลักษณ์ อาจารย์ตติยา เทพพิทักษ์และอาจารย์อนุชิต สุริยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาให้คำปรึกษา และแนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนช่วยกระตุ้นพลังความคิดของผู้วิจัย ให้เกิดการพัฒนาคำถามด้านความคิด สติปัญญา ที่สำคัญทำให้ผู้วิจัยเกิดความมานะ อดทน และสร้างสรรค์ภาคินพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณพี่และเพื่อนๆสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทุกคนที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไปไม่ทอดทอนสู่ในการทำวิจัยฉบับนี้ และที่สำคัญเป็นผู้คอยสนับสนุนงบประมาณและเป็นที่กำลังใจเสมอ

ศมาพร จินดาประชา